

แถลงข่าวคณะกรรมการสิทธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

สภาผู้แทนราษฎร

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ถูกลักพาตัวหรือถูกบังคับสูญหายไป
ระหว่างพำนักในประเทศกัมพูชา

สรุปรายชื่อผู้ที่มาชี้แจง

ผู้กระทรวงการต่างประเทศ

นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN OHCHR)

Mr. Badar Farruk. Human Rights Officer, and Thailand team leader

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

ดร. ชัชชม อรรถภิญญ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ

นายณัฐ นิमितชัยธรรม. อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นายยงยุทธ ศรีสัตยาชน. อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายธนงศักดิ์ มหากุศล. อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวชวลิตา ภิรมย์วงศ์. อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจตรีวรวิวัฒน์ ออมรวีวัฒน์. ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ

พันตำรวจเอก ณรงค์พล พิมลศิริ. ผู้กำกับ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2

สำนักงานพระธรรมนุญทหารบก

พลตรี บุรินทร์ ทองประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนุญทหารบก

Human right watch

นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษา Human Right Watch ประจำประเทศไทย

ผู้ร้อง

นางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ (พี่สาวคุณวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์)

หมายเหตุ

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งประสานงานว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

รายละเอียดการประชุม

นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า ได้รับหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงจากสถานทูตไทย ในกัมพูชามาตั้งแต่วันที่ 5 มิย. และได้ติดตามข้อมูลเพื่อดำเนินการทางการทูต โดยได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากญาติ ที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 9 มิย และยืนยันว่าได้ดำเนินการตามช่องทางการทูตเพื่อติดตาม ความคืบหน้าของกรณีนายวันเฉลิม รวมทั้งได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการกัมพูชาที่ดูแลประเทศไทย เพื่อให้ติดตามด้วย มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ทางการไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชาของนายวันเฉลิม ล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดร. ชัชชม อรรถภิญญ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอแนะว่าทางการไทย สามารถที่จะดำเนินคดีการหายตัวไปของวันเฉลิมได้ โดยอาจริเริ่มจากผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจและตำรวจ ทำสำนวนการสอบสวนมาเพื่อให้อัยการสูงสุดซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเป็นพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีมูลคดี เกิดที่ต่างประเทศ

ในกรณีนี้ ท่านสุทัศน์ เงินหมื่น ประธานในที่ประชุม ได้ขอมติที่ประชุมกรมการ เพื่อแจ้งให้นางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวคุณวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ดำเนินการตามผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ได้นำเสนอแนวทางการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีนี้ เนื่องจากมีช่องทาง ทางกฎหมายให้ดำเนินการภายในประเทศได้ ซึ่งทาง พี่สาวคุณวันเฉลิมได้ปรึกษากับ ดร. ชัชชม อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศแล้ว เตรียมดำเนินการตามนั้น

Mr. Badar Farruk ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN OHCHR) กล่าวว่า ประเทศไทยมีพันธกรณีกับกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการทรมานและการป้องกันบุคคลไม่ให้สูญหาย และวันนี้นี้ยินดีที่ได้เห็นเวทีแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการหายตัวไปของ นายวันเฉลิมและยินดีที่ได้รับทราบว่าจะมีการผ่านร่างกฎหมายพรบ.ทรมานอุ้มหายเป็นกฎหมายภายในประเทศต่อไปในไม่ช้า เพื่อเป็นมาตรการทางกฎหมายปกป้องคุ้มครองไม่ให้ทุกคนถูกอุ้มหายต่อไป องค์กรและกลไกระหว่าง ประเทศมีความห่วงใยเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายให้ญาติบุคคลสูญหาย และดำเนินการให้มีการนำผิดมาลงโทษ

นางสาวนริลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทน กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า มีคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทรมานตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและ มีหน้าที่คัดกรองติดตามสืบสวนและเยียวยาตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี และมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ในระหว่างที่ร่างพรบ.ทรมานและอุ้มหายยังไม่ผ่านสภา

โดยสรุป ประเด็นแรกกรมการเห็นด้วยให้ผู้ร้อง ใช้กระบวนการการร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจและตำรวจทำสำนวนการสอบสวนมาเพื่อให้อัยการสูงสุดซึ่งมีหน้าที่โดยตรง เป็นพนักงานสอบสวนในกรณีที่มีมูลคดีเกิดที่ต่างประเทศ

ประเด็นที่สอง ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานข้อเท็จจริงต่อกรมการ กรณีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปเยี่ยมบ้านนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่จ.อุบลราชธานี ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์อุ้มหาย นายวันเฉลิม ที่ประเทศกัมพูชา

ประเด็นสุดท้าย คือกรมการ ยืนยันที่จะให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.... ฉบับที่ภาคประชาชนนำเสนอ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรมการศึกษากฎหมายกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีคุณสิระ เจนจาคะ เป็นประธาน ดำเนินการพิจารณาร่วมกับภาคประชาชน โดยเร็ว และให้นำเสนอเพื่อขอมติกรมการ ส่งเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

แถลงโดย นายรังสิมันต์ โรม โฆษกกรมการฯ
